



THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI thành công tốt đẹp



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự phiên họp ngày 9/12.

Trong phiên họp ngày 9/12, HĐND tỉnh tiếp tục làm việc tại hội trường, thực hiện nội dung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn đồng thời thực hiện một số nội dung quan trọng khác. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự phiên họp. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Tại phiên thảo luận, đồng chí Vũ Kim Cú, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham luận về kết quả thực hiện đầu

tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Thái Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Tài chính tham luận về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; các giải pháp của ngành tham mưu xây dựng kịch bản ứng phó với diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham luận về thực trạng và giải pháp của ngành để

(Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN - THANH TÂM

Nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

(Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh)



Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Thưa cử tri cùng toàn thể nhân dân trong tỉnh!

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo của các ngành; báo cáo của Thường trực HĐND và các ban của HĐND tỉnh; HĐND tỉnh đã dân chủ thảo luận, đánh giá toàn diện tình hình kinh tế - xã hội; công tác điều hành ngân sách,

đầu tư xây dựng cơ bản; quốc phòng - an ninh; xây dựng chính quyền năm 2020; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn. Trên cơ sở căn cứ các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương, HĐND tỉnh đã bàn và thống nhất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021; thống nhất thông qua nghị quyết về kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng về công tác cán bộ.

Kính thưa các vị đại biểu!

Thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm

(Xem tiếp trang 2)

Nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021

(Phát biểu của đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021)

(Xem trang 2)



Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn lao động

Chiều ngày 9/12, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Vũ Thư đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại xã Đồng Thanh (Vũ Thư) chiều ngày 8/12.

Tại gia đình các nạn nhân: Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1963, Phạm

Trọng Sơn, sinh năm 1964 và Phạm Văn Đô, sinh năm 1967, cùng trú quán tại xã Việt Hùng (Vũ Thư) là 3 trường hợp tử vong trong vụ tai nạn lao động, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã thăm hỏi, động viên và trao 5 triệu đồng cho mỗi gia đình nhằm chia sẻ, động viên các gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG

Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng ngày 9/12, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm (2016 - 2020) thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT và năm ATGT 2020; triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025 và năm ATGT 2021. Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Thái Bình có lãnh đạo các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, trong giai đoạn 2016 - 2020 toàn quốc xảy ra hơn 94.000 vụ TNGT, làm chết gần 40.000 người, bị thương hơn 77.000 người. So với 5 năm trước, số vụ TNGT giảm 42%, số người chết giảm 19%, số người bị thương giảm gần 54%. 11 tháng năm 2020, toàn quốc xảy ra 12.985 vụ TNGT, làm chết 6.048 người, bị thương 9.652 người. Năm 2020, TNGT giảm sâu nhất cả về số vụ, số người bị thương trong vòng 10 năm qua, là lần đầu tiên số người chết do TNGT giảm xuống dưới 7.000 người.

Đạt được kết quả này là do có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, vai trò giám sát của Quốc hội, HĐND các cấp, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, nỗ lực của các bộ, ngành, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội từ trung ương đến cơ sở và sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm ATGT và chống ùn tắc giao thông. Đồng thời, kết quả này cũng khẳng định các giải pháp Đảng,

(Xem tiếp trang 3)
TRẦN TUẤN

Xây mới, sửa chữa 1.300 nhà tình thương cho người khuyết tật, trẻ mồ côi

Sáng ngày 9/12, tại Thái Bình, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ông Lương Phan Cù, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam chủ trì hội nghị.

Năm 2020, các cấp hội bảo trợ người khuyết tật (NKT) và trẻ mồ côi (TMC) trong cả nước đã tập trung vận động, huy động nguồn lực trong và ngoài nước bằng nhiều phương thức, cách làm đa dạng, phong phú. Tổng nguồn lực vận động đạt 585 tỷ đồng, trong đó vận động trong nước chiếm 90%. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động trợ giúp cho trên 4,2 triệu lượt NKT, TMC, bệnh nhân nghèo và các đối tượng khó khăn, yếu thế khác. Trong đó, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 161.000 NKT; tặng 8.000 xe lăn, xe lắc cho NKT; xây mới, sửa chữa 1.300 nhà tình thương cho NKT, TMC; tặng 11.100 suất học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đào tạo nghề cho 1.500 NKT... Đặc biệt, trong năm 2020, các cấp hội đã hỗ trợ 52.000 lượt người bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 với tổng trị giá 15 tỷ đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý cho NKT, tổ chức nhiều cuộc thi thơ, hội diễn nghệ thuật cho NKT, TMC.

Năm 2021, các cấp hội tiếp tục vận động nguồn lực xã hội để triển khai 6 chương trình bảo trợ trọng tâm, bảo đảm bằng hoặc cao hơn năm 2020. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, để án liên quan đến NKT, TMC. Tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần, trợ giúp pháp lý cho NKT, TMC.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Phan Cù, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các cấp hội trong hoạt động trợ giúp NKT, TMC; yêu cầu thời gian tới các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực trợ giúp NKT, TMC; đẩy mạnh dạy nghề cho NKT, TMC trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội, tạo mọi điều kiện để NKT, TMC xóa bỏ rào cản, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Tại hội nghị, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã tặng cờ thi đua và bằng khen cho 148 tập thể, 225 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ NKT, TMC năm 2020; trao 30 xe đạp và 10 suất học bổng với tổng trị giá trên 61 triệu đồng cho trẻ em khuyết tật, mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Thái Bình.

THU HOÀI

Về nơi in dấu chân Người

(Xem trang 3)



Diện mạo nông thôn xã Nam Cường (Tiền Hải).